

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑ / ๓๔๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีกำหนดดำเนินโครงการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอของนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนหรือผลการดำเนินงานตามนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา ที่สื่อสารถึงการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และหรือการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรให้ประชาชนในสังคมได้มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจเพื่อทราบและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ส่งผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ ผลงาน ต่อ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน ทั้งนี้ใน ๑ ทีมจะต้องมี นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อย ๑ คน โดยลงทะเบียนสมัครออนไลน์ (Google Form) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง)
ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๓

“เรียนดี มีความสุข”